



ที่ สป ๐๐๑๗.๒/ว๕๔๓๓

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม สป ๑๘๐๐๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกงบรายจ่าย จำนวน ๑ ชุด
๓. ร่างกรอบการเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้กำหนดจัดตั้งกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด ๖ ภาค และกำหนดจังหวัดที่เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ซึ่งตามประกาศฯ ได้กำหนดให้จังหวัดสระบุรี อยู่ในภาคกลาง และกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด นั้น

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้จัดการประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้กำหนดให้จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ส่งแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำค่าของงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จึงขอให้ส่วน
ราชการของจังหวัดสระบุรีเสนอแผนงาน/โครงการ ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ส่งให้จังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต เทวิฑ์วารักษ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐-๓๖๒๑-๑๖๗๙ มท. ๑๒๙๒๔

E-mail :saraburi@moi.go.th